

SMART - OBEC

ที่ ศธ ๐๔๑๔๘/๑๑๗๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

วันที่ 2 มี.ย. 2563 เลขที่รับ 005386

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล
 อ. ก. ส. บ.

๘๘ ถนนนายนครการกำธร ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสกล จังหวัดสกล ๔๑๐๐๐ ต.ส.

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

อนุญาต

อื่นๆ

เรื่อง ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสกล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สกล) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสกล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกล ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสกล (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสกล) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๓๖ เขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสกล เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสาร จัดทำของที่ระลึก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของงานมหกรรมฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย กาญจนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๗๔๗๒-๑๓๘๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล
เรื่อง ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตุล
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตุล)

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๖ (สงขลา-สตุล) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตุล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตุล ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสตุล (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตุล) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๓๖ เขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสตุล เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสาร จัดทำของที่ระลึก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของงานมหกรรมฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังนี้

๑. ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสตุล

ชนะเลิศ ได้แก่ นายสิรภพ ราเหม อายุ ๓๖ ปี อาชีพ กราฟฟิคดีไซน์

ที่อยู่ ๑๓๑ หมู่ ๒ ตำบลน้ำมุด อำเภอละงู จังหวัดสตุล

๒. ผลการประกวดคำขวัญในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสตุล

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอริศรา สิงหนณี อายุ ๒๙ ปี อาชีพ ข้าราชการครู

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสตุล

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตุล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอุทัย กาญจนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตุล